

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายดำเนินงาน		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (บาท)			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ				หน่วยงานรับผิดชอบ
		หน่วยนับ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	รวม			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ : การอบรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	แห่ง /คน	๑๗ / ๒๐๐	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน มีผลการประเมินITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐	๑.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ วินัยและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๒.บุคลากรมีการปฏิบัติเป็นไปตามจรรยาบรรณระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	✓				สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) หรือภาคประชาชนในการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด	ครั้ง	๑	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการสอดส่องให้ความรู้เกี่ยวกับการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในการประชุมประชุม อพร.ระดับ จังหวัด	เชิงปริมาณ	✓				สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ ต่อต้านการทุจริต	ครั้ง	๑	๑๐,๕๐๐		๑๐,๕๐๐	จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓				สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
๔	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมวินัยและโทษทางวินัย	คน	๕๓		✓	๐	จำนวนข้าราชการและจนท. ในสังกัดได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม และโทษทางวินัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐		✓	✓	✓	✓	สำนักงานจัดงานจังหวัดนครปฐม
๕	เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ช่องทาง	๔		✓	๐	จำนวนช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ลดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคลากรที่กระทำการทุจริต	✓	✓	✓	✓	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
				งบประมาณรวม ๕๕,๕๐๐ บาท									

